

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๕๗



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิติติ
ถนนประษานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประษานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการชุตลอกแหล่งน้ำ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิติติ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิติติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๔๑

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุดรดิติติได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอประษานการดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันตามแนวทาง
การบูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับ
การชุตลอกแหล่งน้ำในระดับพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการประษานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด

จังหวัดอุดรดิติติพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบูรณาการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับ
การชุตลอกแหล่งน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหวิช อภิชัยวิศรตุกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิติติ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓
ผู้ประษานงาน : นางสาว ทิพย์ถาวรณ ทาหาญ



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๐๐๘๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า ขอประสานการดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแนวทางการบูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำในระดับพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบูรณาการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน น.ส.รัชนิกร ทวีทรัพย์



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขรับ 24249
 วันที่ 21 พ.ค. 2567
 เวลา

ที่ ปช ๐๐๐๘/๐๐๓๙

สำนักงาน ป.ป.ช.
 ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี
 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๐๐๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
 ๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ค่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบูรณาการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน พร้อมขอความอนุเคราะห์ท่านในการพิจารณาข้อสั่งการถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกันในการตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้แทนหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำและเป็นไปตามความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

- ขอประสานการดำเนินการบูรณาการทำงานร่วมกันตามแนวทางการบูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำในระดับพื้นที่ และขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- ขอทราบข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณแล้ว)
- ขอทราบบทบาทและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของหน่วยงาน

ก.พ.ค.
 เลขรับ ๐๐๘๗
 วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗
 เวลา

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 เลขรับ 3646
 วันที่ 21 พ.ค. 2567
 เวลา 13.13

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ทั้งนี้ หากหน่วยงานได้ดำเนินการและมีผลประการใด ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งรายละเอียด และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bbaro@nacc.go.th อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิชาติ นิลกาญจน์)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริต

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๗๑๖๑ (ทีพวรรณ,พีรदनย์)

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๐๑๐ - ๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bbaro@nacc.go.th

แนวทางการบูรณาการเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

๑. หลักการเหตุผล

สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจโดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างมาก และใช้นโยบาย “ป้องกันปราบปราม” ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ หากประเทศชาติ มีกลไกและขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมสามารถป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนสถิติคดีเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนลดน้อยลงตามลำดับ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และยกระดับค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อย่างแท้จริง

จากฐานข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง มากถึง ๑๖๑ เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) และพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์ในการกระทำทุจริตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการโดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือขาดการทำประชาพิจารณ์ หรือไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการเผยแพร่ประกาศ หรือไม่มีการติดตั้งป้ายโครงการ มีการทุจริตค่าเวนคืนที่ดิน การจ้างแรงงานเท็จ การนำมูลดินที่ขุดไปขายโดยมิชอบ/ นำมูลดินออกจากพื้นที่โดยมิชอบ จำนวนดินที่ขุดลอกไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา การขุดลอกดินผิดจุด หรือกรณีมีการจ่ายค่าจ้างเป็นกรวด หิน ดิน หวาย แทนค่าจ้าง ส่งผลให้มีการขุดดินเกินปริมาณที่กำหนด ฯลฯ ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังการทุจริตกรณีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ จนถึงปัจจุบัน

๒. นโยบายสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างมาก และใช้นโยบาย “ป้องกันปราบปราม” ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การปฏิบัติงานเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ปรับรูปแบบการเฝ้าระวังการทุจริต โดยให้มุ่งเน้นการบูรณาการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในแต่ละกรณี อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการเพื่อมิให้เกิดการทุจริต

๓. การประสานงานกับหน่วยงานระดับนโยบาย

๓.๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๐๐๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๘/๐๐๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประสานงานกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณสุข กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อขอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำตามที่ได้แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ และขอความอนุเคราะห์ให้มีข้อสั่งการถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ หรือแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อทราบและประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ

๓.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. มีการจัดประชุมเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังการทุจริต การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ กับหน่วยงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม นนทบุรี ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนสนามบินน้ำ)

๔. การบูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต (สำหรับพื้นที่ กทม.) มีแนวทางการดำเนินการในการบูรณาการกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ ดังนี้

(๑) พิจารณาข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ในพื้นที่จังหวัด และมีการประสานขอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลกรณีที่มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา/ความเสี่ยงในการทุจริตการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยอาจพิจารณาใช้ตัวอย่างแบบการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้

(๒) เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้ง/เสนอเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริต

- เสนอคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... (กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด)

- เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณากำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ อาทิ

- การใช้กลไกการประชุมกรรมการจังหวัดในการผลักดันให้เป็นวาระสำคัญในระดับพื้นที่

- การทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การทำข้อตกลงกลไกสหยุทธ์เพื่อลดและต้านการทุจริตในระดับพื้นที่/จังหวัด

- การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตฯ

- การจัดให้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบการติดตาม

โครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านตรวจสอบและเครือข่าย
- แนวทางอื่น ๆ

(๓) กรณีมีการบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดทำแผน/การคัดเลือกโครงการ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต อาจพิจารณาจัดทำแผน/คัดเลือกโครงการ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ดังต่อไปนี้

- เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
- เป็นโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปหรือมีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
- เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
- เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของรัฐวิสาหกิจ
- เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดสามลำดับแรกของหน่วยงานของรัฐอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น
- เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ แต่มีการนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน)

(๔) ประสานรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำตามความเหมาะสมในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในแต่ละกรณี อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา สำนักงานจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อติดตามประเด็นที่มีการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำไว้ตามที่กำหนดไว้ว่าการดำเนินการประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดต่อไป

รายละเอียดแผนผังการดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำปรากฏตามเอกสารแนบ



คู่มือการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓